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Sigrún Helga Sigurjónsdóttir ritari

Málefni: Umsögn bæjarráðs Hornafjarðar um tillögu til þingsályktunar um heilbrigðisþjónustu í 
heimabyggð, 120. mál frá velferðarnefnd Alþingis.
Bæjarráð Hornafjarðar tekur undir efnisatriði tillögunar þess efnis að auka eigi beina aðkomu sveitarstjórnar og 
starfsmanna heilbrigðisstofnana að stjórnun stofnanna. Sveitarfélagið Hornafjörður hefur haft heilbrigðis- og 
öldrunarmál á könnu sinni allt frá árinu 1996. Fyrst sem reynslusveitarfélag og síðar á grunni 
þjónustusamnings. Vegna þessa fyrirkomulags hafa boðleiðir styðst, íbúar og kjörnir fulltrúar þeirra hafa beina 
aðkomu að stjórnun stofnanna sem færir valdið þess vegna nær íbúum og að endingu eiga fulltrúar starfsmanna 
og stjórnendur aðild að stjórn stofnunarinnar.
Með þessu fyrirkomulagi hefur samþætting heilbrigðis- og öldrunarþjónustu við önnur svið velferðarmála aukist, 
s.s. frekari liðveiðslu og félagslega heimaþjónustu. Jafnframt hefur þetta leitt af sér stóreflda heimahjúkrun og 
heimaþjónustu með tilheyrandi fækkun á stofnanaþjónustu.
Það er því mat bæjarráðs Hornafjarðar að eðlilegt sé að stefna að yfirfærslu heilbrigðis- og öldrunarmála frá ríki 
til sveitarfélaga. Slíkt þarf að undirbúa vel og að mörgu að hyggja. Greinilegt er að fjárveitingum til þessara 
mála er skammtað á ólíkan hátt til einstakra svæða og mikilvægt að gætt verði meira jafnræðis í þeim efnum.
Það er því ekki einungis réttlætismál að auka aðgang starfsmanna og íbúa að skipulagningu og forgangsröðun 
þjónustu heldur líka að auka jafnræði í dreifingu fjárveitinga til stofnana.
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